

TRONG SỐ NÀY

Xây dựng Đảng

- Đánh dấu một giai đoạn phát triển mới.

Lâm Tấn Hòa 3

- Thị ủy Ngã Năm: Hiệu quả từ công tác xây dựng Đảng.

Thái Hòa 7

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HỒ CHÍ MINH

- Học và làm theo Bác về đại đoàn kết dân tộc.

Phòng LLCT-LSD 12

Thông tin sinh hoạt chi bộ

Thông tin trong tỉnh

- Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng tháng 10-2024 15

- Thông tin nổi bật tại tỉnh Sóc Trăng tháng 10-2024 22

- Định hướng công tác tuyên truyền tháng 12-2024 26

Thông tin trong nước 31

- Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao

- Tăng cường công tác thực thi pháp luật khi tham gia giao thông

- Tích cực triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Tình hình thế giới 39

- Kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ, Ireland, tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19

và thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước Tô Lâm

- Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 - 45 và các
Hội nghị cấp cao liên quan

- Tình hình xung đột tại Trung Đông

- Kết quả rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ
IV đối với Việt Nam của Hội đồng Nhân quyền Liên
hợp quốc

Văn bản mới

47

- Quyết định số 1013/QĐ-TTg, ngày 20/9/2024 lấy
ngày 6/8 hằng năm là Ngày An ninh mạng Việt Nam

Thực tiễn - Kinh nghiệm

- Thúc đẩy phong trào học tập suốt đời.

Xuân Hương

48

- Nhà giáo ưu tú Huỳnh Thị Duyệt: Tấm gương nhà
giáo yêu nghề, dạy giỏi.

Huỳnh Như

52

- Ngày hội của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hồng Phúc

55

- An Hiệp chung sức xây dựng xã nông thôn mới
kiểu mẫu.

Thiên Tường

59

- Phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu.

Chí Cường

64

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Sở Tư pháp

68

- Tích cực đóng góp xây dựng Luật Bảo hiểm y tế
sửa đổi.

BHXH Việt Nam

70

Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030:

Đánh dấu một giai đoạn phát triển mới

LÂM TẤN HÒA

*Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng*

Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị rất quan trọng của tỉnh. Đại hội được tổ chức vào thời điểm đất nước ta trải qua 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 33 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng (4/1992 - 4/2025), 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh. Năm 2025, năm tổ chức Đại hội Đảng bộ với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của Đảng và dân tộc: 95 năm thành lập Đảng (3/2), 50 năm Ngày Giải phóng

miền Nam thống nhất đất nước (30/4), 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9).

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV có nhiệm vụ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh; tổng kết, đánh giá những thành tựu đạt được, những hạn chế, tồn tại, làm rõ nguyên nhân, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong 5 năm

tới (2025 - 2030); thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện chính trị trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội Đảng bộ sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự kiến vào tháng 01/2026.

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trên con đường phát triển của tỉnh, đặc biệt từ ngày tái lập tỉnh và 5 năm gần đây. Những năm qua, cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên thực hiện thắng lợi các mục

tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương. Kết quả đạt được tạo tiền đề cho tỉnh bước vào giai đoạn mới phát triển nhanh, bền vững, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long; góp phần cùng cả nước phấn đấu đến năm 2045 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Để chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các hướng dẫn của các ban xây dựng Đảng Trung ương... Gắn liền với đó, Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và

tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch về đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời thành lập các tiểu ban của Đại hội Đảng bộ tỉnh, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các tổ nghiên cứu chuyên đề, Tổ biên tập văn kiện và các thành viên tiểu ban...

Do tính chất quan trọng của đại hội, Tỉnh ủy yêu cầu công tác chuẩn bị về tổ chức đại hội phải được các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo đúng nguyên tắc, quy định, hướng dẫn của Đảng; phát huy dân chủ, thẩm quyền và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng bộ. Đối Đại hội Đảng bộ tỉnh, việc chuẩn bị các văn kiện của Đại hội, đặc biệt là Báo cáo chính

trị là báo cáo trung tâm, sẽ được tiến hành một cách khoa học, nghiêm túc, có chất lượng; tập trung thảo luận thật kỹ lưỡng, sâu sắc, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; trao đổi, thống nhất về chủ đề, phương châm đại hội; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới, đặc biệt là phát hiện, tìm tòi những vấn đề mới, những nhân tố tích cực, điển hình, các mô hình hiệu quả để tiếp tục đổi mới, bổ sung, phát triển. Báo cáo chính trị có sự tham gia, đóng góp của các cơ quan, đơn vị trung ương, địa phương, Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; các đồng chí nguyên lãnh đạo

các cấp; đội ngũ trí thức, nhà nghiên cứu, quản lý... trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy yêu cầu công tác nhân sự đại hội phải đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, của Tỉnh ủy; việc chuẩn bị nhân sự và bầu cử thực hiện đúng nguyên tắc, quy định, quy trình của Đảng; chú trọng phát hiện, lựa chọn, giới thiệu những cán bộ thật sự tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đã kinh qua thực tiễn, có thành tích, kết quả sản phẩm công tác và uy tín. Đồng thời, kiên quyết không để “lọt” vào cấp ủy khóa mới những người có bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; ý thức tổ chức kỷ luật kém; mất đoàn kết, tham vọng quyền lực; tư duy nhiệm kỳ, chạy chọt, tham nhũng, tiêu cực “lợi ích nhóm”...

Cùng với công tác chuẩn bị nội dung văn kiện, phương án nhân sự và các điều kiện phục vụ đại hội đảng các cấp trong tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm đang triển khai thi công trên địa bàn tỉnh; các đề án, chương trình phát triển nông nghiệp bền vững; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa; tăng thu ngân sách, các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách an sinh xã hội... Phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024, tạo tiền đề vững chắc tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp. □

Thị ủy Ngã Năm:

Hiệu quả từ công tác xây dựng Đảng

THÁI HÒA

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Thị ủy Ngã Năm luôn xem công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của nhiệm vụ chính trị. Theo đó, đã vận dụng nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng bộ các giải pháp

Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên cơ sở nhận thức đúng, nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Ban Thường vụ Thị ủy Ngã Năm đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương khóa XIII, của Tỉnh ủy khóa XIV và Nghị quyết Đảng bộ thị xã lần

thứ XII để cụ thể hóa thành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, kết luận và nhiều văn bản chỉ đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên từng bước đáp ứng yêu cầu+ nhiệm vụ.

Theo đó, để làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, Ban Thường vụ Thị ủy

thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng và kịp thời sơ kết, tổng kết, cụ thể hóa đưa chỉ thị, nghị quyết vào cuộc sống. Ban Thường vụ Thị ủy cũng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ hiểu rõ yêu cầu nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng đối với các nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Thực hiện xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức, Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác nắm tư tưởng, chú trọng nắm bắt tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; quan tâm đổi mới chương trình, nội dung và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; thực hiện hiệu quả công

tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình dư luận xã hội và công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm; kịp thời cụ thể hóa các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; tập trung chỉ đạo rà soát, xây dựng quy chế, quy định về chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Thị ủy cũng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị từ thị xã đến xã, phường, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị

quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Trong đó, tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy một cách đồng bộ bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp; thực hiện tốt việc bố trí tinh gọn đầu mối, biên chế gắn với vị trí việc làm; cơ cấu hợp lý giữa lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức tham mưu giúp việc trong cơ quan, đơn vị. Song song đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm và mạnh dạn xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết trong Đảng; nâng cao trách nhiệm, năng

lực của cấp ủy trong việc quán triệt cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình... của cấp trên phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Chuyển biến tích cực

Theo nhận định của Thị ủy Ngã Năm, với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về xây dựng Đảng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thị xã Ngã Năm đã có những chuyển biến tích cực.

Trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng luôn xem công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt của nhiệm vụ chính trị, từ đó luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong việc học tập, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng có sự đổi mới phương thức

lãnh đạo; trong thực hiện nhiệm vụ luôn bám sát quy chế làm việc, phát huy vai trò của từng thành viên trong hệ thống chính trị, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, trách nhiệm của cá nhân, đi đôi với quy định cụ thể mối quan hệ làm việc.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạt hiệu quả tích cực. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cơ bản ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững chắc. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức đã góp phần đấu tranh ngăn chặn hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm

chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề có chuyển biến tích cực; từng bước khắc phục tình trạng hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã nghiêm túc chỉ đạo, tổ chức thực hiện tự phê bình và phê bình; kịp thời khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm của cán bộ, đảng viên. Hằng năm, công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cơ sở đảng, đảng viên thực chất hơn, sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể, cá nhân với tỷ lệ tổ chức đảng được xếp hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 96%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 94%. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, đảng viên thị xã đã nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, lễ lối công tác và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Việc học tập và làm

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; qua đó xuất hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo, đạt kết quả tích cực và những điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” có tác dụng lan tỏa trong Đảng và trong xã hội.

Công tác cán bộ thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, thẩm quyền; chất lượng đội ngũ cán bộ cơ bản đảm bảo được tính kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển. Trong nhiệm kỳ, kịp thời rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ thực hiện đúng theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ và tình hình thực tiễn của bộ máy của thị xã, bảo đảm theo sở trường công tác. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên.

Công tác kiểm tra, giám sát đã bám sát nhiệm vụ chính

trị, chất lượng, hiệu quả được nâng cao; nội dung kiểm tra, giám sát đã bám sát nhiệm vụ chính trị, có trọng tâm, trọng điểm. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện những sai phạm, giúp tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát phát huy ưu điểm, có biện pháp khắc phục khuyết điểm; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

Có thể nói, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả và kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện các mặt công tác đã giúp cho Đảng bộ thị xã Ngã Năm đạt được những kết quả khá đồng bộ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. □

Học và làm theo Bác về đại đoàn kết dân tộc

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng xây dựng, hoàn thiện hệ thống quan điểm về đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực truyền bá tư tưởng đoàn kết trong toàn Đảng và trong các tầng lớp nhân dân. Để tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Mẫu chuyện “Các dân tộc phải tiếp tục đoàn kết” của Bác sĩ Y Ngông Niêk Đam sẽ giúp chúng ta hiểu thêm giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

Mẫu chuyện

Cách mạng thành công, tôi được trúng cử vào Quốc hội. Ước mơ được gặp Bác trở thành sự thật. Đã gần hai mươi năm qua rồi mà tôi vẫn không quên những cảm giác lần đầu tiên được gặp Bác, trong khóa họp Quốc hội lần thứ nhất, năm 1946. Biết tin được gặp Bác suốt đêm tôi thao thức mong đợi. Cho đến

khi đã nắm bàn tay ấm áp của Bác, tôi vẫn ngỡ là mình đang mơ. Tôi cứ nắm tay Bác thật chặt, thật lâu. Hồi ấy, Bác gầy lắm nhưng đôi mắt Bác thì sáng một cách kỳ lạ. Trán Bác cao và rộng, biểu hiện của một trí tuệ tuyệt vời. Bác nói thật giản dị và dễ hiểu: “Bác hoan nghênh các đại biểu dân tộc đã khởi nghĩa cùng một lúc với người Kinh. Các dân tộc đều đoàn

kết trong Mặt trận Việt Minh, đều tán thành điều lệ, đường lối của Việt Minh. Tất cả đều xác định được công việc mình làm là tốt, mang lại quyền lợi cho dân tộc mình. Các đại biểu Quốc hội đã có quyền tham gia công việc nước nhà mà trước đó không có. Ngày nay, nước Việt Nam là nước chung của người Kinh, người Thượng. Quốc hội là Quốc hội chung, Chính phủ là Chính phủ chung của cả nước. Từ nay về sau, công việc còn nhiều, khó khăn cũng còn nhiều. Các dân tộc phải tiếp tục đoàn kết, đoàn kết với người Kinh để tiếp tục làm công việc của Việt Minh: chống kẻ thù xâm lược và nhất định sẽ đánh thắng chúng”.

Lời Bác nói đến đâu thấm đến đó. Tôi thấy Bác gần gũi với các dân tộc Tây Nguyên quá. Bác như một nhân vật hiện ra từ trong ước mơ của các dân tộc Tây Nguyên.

(Trích “Những mẩu chuyện về tám gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 2, Tr.149 - 150).

Học và làm theo Bác

Qua mẩu chuyện trên một lần nữa cho chúng ta thấy tầm quan trọng của đoàn kết dân tộc - thực tiễn lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa đoàn kết và thành công. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc cùng với khối đại đoàn kết mà Người dày công vun đắp là một di sản vô cùng quý báu cho Đảng ta và dân tộc ta. Vì vậy, vận dụng một cách sáng tạo những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết các dân tộc có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, nhất là đối với tỉnh Sóc Trăng, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, trước hết các cấp ủy Đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng ta về vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt trong

giai đoạn hiện nay, việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo nguồn lực phát triển mới của đất nước và tỉnh nhà.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, cần coi trọng phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết tương trợ trong cộng đồng các dân tộc, quan tâm thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần quyết tâm thoát khỏi nghèo khó, vươn lên trong cuộc sống, cùng chung tay, góp sức trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Ở Sóc Trăng, trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh để kích động, lôi kéo,

chia rẽ khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, các tổ chức đảng, chính quyền và Mặt trận, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, trước hết là đồng bào dân tộc thiểu số phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó lâu đời giữa dân tộc Kinh, Khmer, Hoa và các dân tộc anh em trên địa bàn. Từ đó, góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao tinh thần cảnh giác, nhạy bén nhận diện và tích cực tham gia đấu tranh với những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Với tất cả lòng kính yêu và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người về đại đoàn kết nhằm không ngừng củng cố và tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp và nguồn lực nội sinh để đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển đi lên.

PHÒNG LLCT-LSĐ

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 10-2024

Trong tháng 10-2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 01/ctr-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành kinh tế - xã hội năm 2024 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt kết quả tích cực. Dưới đây là một số kết quả chủ yếu trên các lĩnh vực.

Nông nghiệp, nông thôn

Toàn tỉnh xuống giống 338.048 a lúa (vượt 6,64% so kế hoạch), tăng 2,32% so cùng kỳ năm 2023; đã thu hoạch đạt gần 99% so tổng diện tích đã xuống giống) với sản lượng 2,16 triệu tấn, tăng 5,4% so cùng kỳ, trong đó: sản lượng lúa đặc sản, chất lượng cao chiếm 94,53% và sản lượng lúa đặc sản, thơm các loại chiếm 51,5%. Tình hình tiêu thụ lúa nhìn chung

khá thuận lợi, giá lúa tuy có giảm từ 200 - 600 đồng/kg so với tháng 9 nhưng tăng từ 300 - 3.000 đồng/kg so cùng kỳ.

Diện tích gieo trồng rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày được 48.856 ha, tăng 3,83% so cùng kỳ năm 2023; diện tích cây ăn trái hiện có 28.588 ha, tăng 0,06%; diện tích dứa 8.650 ha, tăng 2,67%. Tình hình tiêu thụ một số loại rau màu, cây ăn trái nhìn chung chưa thuận lợi, giá còn

tăng/giảm (tùy loại) so với tháng trước.

Tổng đàn gia súc hiện có 263.769 con, tăng 3% so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm có 7,11 triệu con, tăng 3,8%. Toàn tỉnh hiện có 814 nhà yến với sản lượng 2.280kg sản phẩm tổ yến, giảm 70% so cùng kỳ. Trong tháng, đã phát hiện 2 ổ dịch tả heo châu Phi, ngành chức năng nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Tính chung 10 tháng, đã phát hiện 6 ổ dịch tả heo châu Phi với 132 con chết và tiêu hủy. Tình hình tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi trong tháng ổn định, giá tăng nhẹ so với tháng trước và tăng từ 8.000 - 11.000 đồng/kg so cùng kỳ.

Toàn tỉnh thả nuôi được 71.848ha thủy sản các loại, tăng 0,18% so cùng kỳ; trong đó, nuôi tôm nước lợ 49.589ha (giảm 2,8%), thủy sản khác 22.259ha (tăng 7,5%). Diện tích nuôi tôm bị thiệt hại (tính đến ngày 11/10) là 2.475ha, chiếm tỷ lệ 5% diện tích thả nuôi (cùng kỳ năm 2023 là 4,2%). Tổng sản lượng thủy

- hải sản là 358.270 tấn, tăng 3,3% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng nuôi trồng 300.410 tấn (tăng 3,8%), sản lượng khai thác 58.860 tấn (tăng 0,8%).

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện. Trong tháng, ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh tham dự Hội đồng Trung ương về đánh giá, công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2023; đề xuất mô hình xã nông thôn mới thông minh An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung. Đến nay, toàn tỉnh có 70/80 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chỉ tiêu Nghị quyết đến cuối năm đạt 72 xã); trong đó, có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thị xã Ngã Năm và thị xã Vĩnh Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện Mỹ Xuyên và huyện Cù Lao Dung đạt chuẩn nông thôn mới.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục

được triển khai thực hiện tốt. Tính đến nay, toàn tỉnh có 242 sản phẩm OCOP được chứng nhận (17 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao; 225 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao) của 140 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Công nghiệp, thương mại

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 20,34% so với tháng trước, tăng 11% so cùng kỳ. Tính chung 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,4% so cùng kỳ; trong đó, công nghiệp chế biến - chế tạo tăng 6,24% và các ngành công nghiệp còn lại tăng trưởng trên 4%. Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh đến nay đều tăng so với cùng kỳ từ 3% - 32%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 10 là 9.223 tỷ đồng, tăng 1,65% so với tháng trước, tăng 25,6% so cùng kỳ; trong đó, bán lẻ hàng hóa 5.813 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước, tăng 23,3% so cùng kỳ. Lũy kế 10

tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội là 86.486 tỷ đồng, đạt 96% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 18,5% so cùng kỳ; trong đó, bán lẻ hàng hóa 54.352 tỷ đồng, tăng 16,4%.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 10 là 152 triệu USD, giảm 22% so với tháng trước, tăng 17,8% so cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu thủy sản đạt 90 triệu USD (tăng 5%), xuất khẩu gạo 55 triệu USD (tăng 50,7%), hàng may mặc 7 triệu USD (tăng 1,54%). Lũy kế 10 tháng, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 1,59 tỷ USD, vượt 6% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 27,2% so cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu thủy sản đạt 870 triệu USD (tăng 14,01%), xuất khẩu gạo đạt 627 triệu USD (tăng 68,18%), xuất khẩu hàng may mặc đạt 90 triệu USD (giảm 17,21%).

Giá trị nhập khẩu tháng 10 là 19 triệu USD, tăng 24% so tháng trước, tăng 22,6% so cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng, giá trị nhập khẩu là 160 triệu USD, giảm 0,93% so cùng kỳ.

Ngành dịch vụ du lịch có nhiều khởi sắc, thu hút khách du lịch đến tham quan, doanh thu tiếp tục giữ vững. Trong tháng 10, có 198.130 lượt khách du lịch đến tỉnh (khách quốc tế 5.190 lượt khách); tổng doanh thu từ du lịch đạt 126,6 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, có 2,64 triệu lượt khách du lịch đến tỉnh (khách quốc tế 57.093 lượt); tổng doanh thu từ du lịch trên 1.449,7 tỷ đồng, đạt 90,6% kế hoạch.

Đầu tư, doanh nghiệp

Trong tháng 10, tỉnh đã tiếp và làm việc với 8 lượt nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư; qua đó, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư đối với 3 dự án với tổng vốn đăng ký 110,07 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, tỉnh đã tiếp và làm việc với 83 lượt nhà đầu tư; toàn tỉnh có 10 dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký 2.346,56 tỷ đồng.

Trong tháng 10, có 40 doanh nghiệp (DN) gia nhập thị trường, tăng 11% so với cùng kỳ; có 15 DN rút lui khỏi thị trường, giảm 6,25%. Nhìn chung, tình hình phát triển DN trong tháng tương đối ổn định với số DN mới thành lập và quay trở lại hoạt động tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tỷ trọng vốn bình quân của DN chỉ đạt 5,85 tỷ đồng (giảm so cùng kỳ là 7,04 tỷ đồng); số DN tạm ngừng hoạt động cao hơn so với cùng kỳ, điều này có thể thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của DN vẫn còn nhiều khó khăn và DN vẫn còn thận trọng khi đầu tư vốn vào sản xuất, kinh doanh.

Tính chung 10 tháng, có tổng số 398 DN gia nhập thị trường, tăng 5,8% so cùng kỳ; trong đó, có 329 DN thành lập mới (tăng 1%) với tổng vốn đăng ký 1.926,18 tỷ đồng (giảm 16,11%), có 69 DN quay trở lại hoạt động (tăng 32,7%). Có tổng số 235 DN rút lui khỏi thị trường, tăng 16,2%; trong đó, có 78 DN giải thể (giảm 11,4%), 157 DN tạm ngừng

hoạt động (tăng 37,1%). Tính đến nay, toàn tỉnh có 3.898 DN, với tổng vốn đăng ký là 50.662 tỷ đồng.

Tài chính, đầu tư công

Tổng thu ngân sách Nhà nước toàn tỉnh 10 tháng (tính đến ngày 15/10) là gần 4.733,2 tỷ đồng, đạt gần 95% dự toán năm, tăng 21% so cùng kỳ; trong đó, thu nội địa gần 4.618,7 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất - nhập khẩu gần 114,5 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 10 tháng là 12.324,1 tỷ đồng, đạt 80,5% so dự toán năm.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh đến giữa tháng 10 là gần 7.458 tỷ đồng; trong đó, kế hoạch vốn năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ giao là trên 6.654,5 tỷ đồng (đến nay đã phân bổ đạt 100% kế hoạch), kế hoạch vốn năm 2024 tỉnh giao bổ sung gần 152 tỷ đồng, kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài trên 652 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/10, tỉnh đã giải ngân vốn

do Thủ tướng Chính phủ giao đạt 49,4% kế hoạch, giải ngân vốn tỉnh giao bổ sung đạt 23,7%, vốn được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài giải ngân đạt gần 47%.

Văn hóa - xã hội

Trong tháng 10, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn các cấp học trong học kỳ 1 năm học 2024-2025; tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới, trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tính đến ngày 15/10, toàn tỉnh có 267.628 học sinh các cấp học được huy động ra lớp (vượt 2,56% kế hoạch); toàn tỉnh có 390/458 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 85,15% (chỉ tiêu Nghị quyết là 85%).

Ngành Y tế tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; đảm bảo đầy đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế để phục vụ cấp

cứu, khám, chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm; tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh. Tính từ đầu năm đến ngày 21/10, toàn tỉnh ghi nhận 1.085 ca bệnh sốt xuất huyết, giảm 68% so cùng kỳ; ghi nhận 1.478 ca bệnh tay chân miệng, giảm 42,3% so cùng kỳ; ghi nhận 1 trường hợp bệnh đậu mùa khỉ; 1 vụ ngộ độc thực phẩm với tổng số 150 người mắc, giảm 1 vụ.

Tính đến ngày 14/10, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100,2% dân số (chỉ tiêu Nghị quyết là 95,15%); tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội của lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 39,7% (chỉ tiêu Nghị quyết là 36,78%).

Trong tháng 10, toàn tỉnh đã tạo việc làm cho 3.243 lao động; trong đó, tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 163 người; tư vấn việc làm trong nước, ngoài nước cho 3.667 lượt người; tổ chức

7 phiên giao dịch việc làm. Tính chung 10 tháng, toàn tỉnh đã tạo việc làm cho 28.685 lao động; trong đó, tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 386 người.

Thanh tra, cải cách hành chính

Trong tháng 10, toàn ngành thực hiện 2 cuộc thanh tra hành chính tại 2 đơn vị; triển khai 138 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành tại 333 tổ chức và cá nhân. Qua thanh, kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện 7 tổ chức, cá nhân có vi phạm; đã ban hành 7 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền phạt 317 triệu đồng.

Hiện nay, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% TTHC của tỉnh (1.696 thủ tục) đã được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, trong đó có 420 thủ tục được cung cấp ở mức toàn trình (đạt tỷ lệ gần 24,8%) và 1.073 thủ tục được cung cấp ở mức

một phần (tỷ lệ gần 63,3%). Trong tháng 10, toàn tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 40.242 hồ sơ TTHC; trong đó, tiếp nhận trực tuyến 31.708 hồ sơ, đạt tỷ lệ 78,8% so tổng số hồ sơ tiếp nhận. Tính chung 10 tháng, toàn tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 366.358 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC; trong đó, mới nhận trực tuyến 234.707 hồ sơ, đạt tỷ lệ 64% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận. Đến giữa tháng 10, toàn tỉnh đã cấp 5.413 chữ ký số cho các cá nhân, tổ chức phục vụ trao đổi liên thông văn bản điện tử.

An ninh, trật tự xã hội

Lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự. Qua đó, tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định, không phát sinh “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức diễn tập chiến đấu trong

khu vực phòng thủ; thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ cấp xã được 22/25 đơn vị; tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2025.

Tình hình tai nạn giao thông tăng trên 2 tiêu chí (số vụ, số người bị thương) so với tháng trước. Trong tháng 10, đã xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, làm 12 người chết, 32 người bị thương (tăng 2 vụ, giảm 2 người chết, tăng 12 người bị thương), gây thiệt hại về tài sản ước tính 86,5 triệu đồng. Tính chung 10 tháng, tình hình tai nạn giao thông tăng trên 2 tiêu chí (số vụ, số người bị thương) so cùng kỳ, đã xảy ra 245 vụ tai nạn giao thông, làm 100 người chết, 210 người bị thương (tăng 88 vụ, giảm 6 người chết, tăng 102 người bị thương), gây thiệt hại về tài sản ước tính trên 1,06 tỷ đồng.

Trong 10 tháng, toàn tỉnh xảy ra 9 vụ cháy, tăng 8 vụ so cùng kỳ năm 2023, không gây thiệt hại về người, tài sản thiệt hại ước tính khoảng 3 tỷ đồng. □

Thông tin nổi bật tại tỉnh Sóc Trăng tháng 10-2024

Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng cho 9 đảng viên cao niên tuổi Đảng

Ngày 25/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên là cán bộ nguyên chức, đương chức là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhân kỷ niệm 107 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2024). Tại buổi lễ, có 9 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng; trong đó có 4 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 60 năm và 45 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên được trao Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ

Tỉnh ủy, đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chúc mừng các đồng chí vừa được trao tặng Huy hiệu Đảng. Đồng thời khẳng định, Huy hiệu Đảng là một phần thưởng cao quý mà Đảng dành tặng các đảng viên trung kiên, luôn hết lòng, hết sức vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Do đó, việc được nhận Huy hiệu Đảng không chỉ là vinh dự, niềm tự hào riêng của các đồng chí mà còn là niềm vinh dự của chi bộ, đảng bộ cơ sở và Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng.

Kỳ họp thứ 26 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông qua 10 nghị quyết quan trọng

Ngày 31/10, HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X tổ chức kỳ họp thứ 26 (chuyên đề). Kỳ

họp đã dành phần lớn thời gian để thảo luận, quyết định 10 nội dung do UBND tỉnh

trình về quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh; thảo luận Tờ trình Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương quản lý; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 940; quy

định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025. Kỳ họp cũng xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết của HĐND tỉnh để phù hợp với thực tiễn... Với tinh thần tập trung dân chủ, trách nhiệm, thống nhất cao, kỳ họp đã biểu quyết và thông qua 10 nghị quyết.

Cũng tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh tiến hành bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Lâm Hoàng Mẫu - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Đại hội thi đua yêu nước “Cụu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2024 - 2029

Ngày 17/10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước “Cụu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2024 - 2029. Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả đạt được của công tác tác Hội và Phong trào thi đua yêu nước

“Cụu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong giai đoạn mới. Đại hội nhận định, trong giai đoạn 2019 - 2024, Hội Cựu chiến binh tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của Trung ương

Hội và Tỉnh ủy, chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội; tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành liên quan triển khai thực hiện sâu rộng các phong trào, cuộc vận động do Trung ương Hội và tỉnh phát động. Qua đó, thu hút hội viên và quần chúng tích cực tham gia các phong trào thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giữ gìn an ninh trật tự; tham gia hòa giải ở cơ sở... và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt, qua

các phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng, cùng những tấm gương cán bộ, hội viên cựu chiến binh gương mẫu trong công tác, lao động, sản xuất, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho tổ chức hội, hội viên và địa phương.

Dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng vinh dự đón nhận Cờ Thi đua của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024. Cùng ghi nhận về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 30 cá nhân điển hình tiên tiến; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng Giấy khen cho 23 cá nhân.

Phát động “Tháng hành động Vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2024

Ngày 1/10, tại Quảng trường Bạch Đằng, thành phố Sóc Trăng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối

hợp Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Sóc Trăng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng tổ chức Lễ phát

động “Tháng hành động Vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2024. Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khởi cho biết, toàn tỉnh Sóc Trăng hiện có hơn 177 ngàn người cao tuổi (chiếm trên 13% dân số); trong đó, có trên 147 ngàn hội viên người cao tuổi. Những năm qua, tỉnh luôn quan tâm thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách đối với người cao tuổi; Ban đại diện hội người cao tuổi các cấp có nhiều hoạt động thiết thực, mang lại hiệu quả cao, làm nòng cốt trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi. Năm 2024, với chủ đề của Tháng hành động là “Chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”, các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ hơn nữa đối với hội người cao tuổi các cấp; phối hợp chăm lo sức khỏe, vật chất và tinh thần cho người cao tuổi; động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tích cực

tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao gương sáng”; tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. Đặc biệt, quan tâm việc huy động nguồn lực tại chỗ; lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; khuyến khích các hoạt động tự nguyện, nhân đạo chăm sóc người cao tuổi khuyết tật nặng, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã trao tặng 100 phần quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần 1 triệu đồng. Ngay sau lễ phát động, đại biểu cùng tham gia diễu hành hưởng ứng “Tháng hành động Vì người cao tuổi Việt Nam” qua một số tuyến đường nội ô thành phố nhằm tuyên truyền, cổ động toàn xã hội cùng hưởng ứng tinh thần, ý nghĩa của Tháng hành động. □

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 12 - 2024

Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ đang được triển khai và mới ban hành; các bộ luật được Kỳ họp lần thứ 8 Quốc hội khóa XV thông qua; chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài phát biểu tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV về tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động của Quốc hội để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kết quả đại hội Mặt trận

Tổ quốc các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; kết quả Kỳ họp thứ 26 Hội đồng nhân dân tỉnh... Tiếp tục tuyên truyền, triển khai sinh hoạt chính trị về các tác phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

2. Tiếp tục tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khẳng định sự quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà

nước. Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc triển khai Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới... Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

3. Tập trung tuyên truyền những nội dung trọng tâm, cốt lõi trong Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của

Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư trong quá trình xây dựng các dự thảo văn kiện và công tác kiện toàn các chức danh lãnh đạo của bộ, ngành, địa phương; Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 12/9/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tuyên truyền những chủ đề lớn, trọng tâm từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo Hướng dẫn số 110-HD/BTGTU, ngày 27/9/2024 và Hướng dẫn số 111-HD/BTGTU, ngày 23/10/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

4. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát

triển kinh tế - xã hội cả nước, của tỉnh và các địa phương tháng 10 và 10 tháng năm 2024; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2024, khẳng định: Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều bất định và thiếu vững chắc; nền kinh tế Việt Nam tiếp tục chịu “tác động kép” của những yếu tố bất lợi từ bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại; nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2024 tiếp tục xu hướng tích cực, các ngành, lĩnh vực đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo đà tăng trưởng cho những tháng còn lại của năm. **Đẩy mạnh tuyên truyền 12 nhóm giải pháp trọng tâm, 5 nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết được Thủ tướng Chính phủ đưa ra tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương tháng 9/2024... Tuyên truyền nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm**

mới của Luật Đất đai năm 2024, các văn bản quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2024 và văn bản luật liên quan.

5. Tiếp tục tuyên truyền công tác chủ động phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân về phòng, chống thiên tai, các kinh nghiệm và kiến thức, kỹ năng phòng tránh, nhất là việc chủ động phương án ứng phó, khắc phục hậu quả do bão mạnh, lũ lớn gây ra nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

6. Đẩy mạnh tuyên truyền Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” và Công văn số 2118-CV/TU, ngày 14/10/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về việc đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh; Đợt thi đua cao

điểm 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc... Đặc biệt là Kế hoạch số 160/KH-UBND, ngày 15/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030;

7. Tăng cường tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại; các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta. Trong đó, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai của Đại hội đồng Liên Hợp quốc khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, thăm cấp Nhà nước tới Cuba, dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp... của Tổng Bí thư, Chủ tịch

nước Tô Lâm; dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45 tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng tại Kazan, Liên bang Nga của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45) của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn... Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền biển, đảo; việc Việt Nam nộp hồ sơ Đề trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý ở khu vực Giữa Biển Đông; công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)...

8. Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển; các biện pháp ứng phó mưa bão, gia cố hệ thống đê biển, đê sông bảo vệ tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất của người dân; kết quả triển

khai các dự án, công trình trọng điểm; công tác kêu gọi, thu hút đầu tư, phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện các chính sách an sinh xã hội; cải cách hành chính; chuyển đổi số; công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội... Tuyên truyền việc triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Tích cực đăng tải, chia sẻ, lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo trong công tác giải phóng mặt bằng và lợi ích, hiệu quả mang lại của việc khai thác các mỏ cát phục vụ các công trình, dự án trọng điểm.

9. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và các bộ, ngành như: Kỷ niệm 70 năm sự kiện đưa cán bộ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc (1954 - 2024); kỷ niệm 204 năm Ngày sinh

Ph.Ăng-ghe-n (28/11/1820 - 28/11/2024); 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024); phản ánh không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2024; các hoạt động nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh...

10. Tích cực theo dõi, nắm thông tin trên mạng xã hội; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trên Internet và mạng xã hội... Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc thi trực tuyến “Quân đội nhân dân Việt Nam 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” và “Tìm hiểu chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp” trên địa bàn tỉnh. □

THÔNG TIN TRONG NƯỚC

Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao

Ngày 16/9/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nêu một số phương hướng phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa, thể dục, thể thao như sau:

Phương hướng phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa quốc gia gồm: Mạng lưới bảo tàng; mạng lưới thư viện; mạng lưới cơ sở điện ảnh; mạng lưới cơ sở nghệ thuật biểu diễn; mạng lưới cơ sở triển lãm văn hóa, nghệ thuật; mạng lưới trung tâm văn hóa ở trong nước; trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài; mạng lưới cơ sở nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật; làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; cơ sở số

hóa dữ liệu văn hóa.

Trong đó, đối với mạng lưới bảo tàng: Hoàn thiện và mở rộng mạng lưới bảo tàng với hạt nhân là các bảo tàng quốc gia; ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật và công nghệ, hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu số hóa các tài liệu, hiện vật, bảo vật quốc gia, tăng cường kết nối, liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các bảo tàng quốc gia với bảo tàng chuyên ngành và các bảo tàng cấp tỉnh; đổi mới nội dung và hình thức hoạt động để xây dựng bảo tàng thành trung tâm thông tin về khoa học, văn hóa, lịch sử và điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách tham quan và trải nghiệm.

Đối với mạng lưới cơ sở nghệ thuật biểu diễn: Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất,

trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện nghệ thuật tầm cỡ quốc gia và quốc tế, mang bản sắc đặc trưng của địa phương và vùng miền, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Hình thành các trung tâm nghệ thuật biểu diễn tại các đô thị lớn, các địa phương đóng vai trò trung tâm vùng và các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch; gắn kết, tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch; từng bước tạo dựng các thương hiệu quốc gia. Nghiên cứu, xây dựng mới 4 công trình trọng điểm đạt quy mô, sức chứa tối thiểu 1.200 chỗ ngồi, gồm: Nhà hát Nhạc - Vũ kịch Việt Nam, nhà hát Cải lương Việt Nam, nhà hát Kịch Việt Nam và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

Phương hướng phát triển mạng lưới cơ sở thể dục, thể thao quốc gia gồm: Mạng lưới trung tâm đào tạo, huấn

luyện vận động viên thể thao; mạng lưới trung tâm hoạt động thể thao; mạng lưới cơ sở nghiên cứu, đào tạo thể dục, thể thao; mạng lưới cơ sở dịch vụ thể thao và chữa trị chấn thương, phục hồi chức năng vận động viên. Trong đó, đối với mạng lưới trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, theo Quy hoạch sẽ xây dựng, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, huấn luyện và nâng cao thành tích tại các đại hội thể thao châu lục và thế giới.

Nghiên cứu, đầu tư xây dựng trung tâm huấn luyện quốc gia trọng điểm thuộc Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (nếu phù hợp) để phục vụ huấn luyện vận động viên cho các môn thể thao trọng điểm, xác định mục tiêu huy chương tại Đại hội thể thao châu Á và Đại hội thể thao thế giới. Tổ chức phân bố mạng lưới các trung tâm huấn luyện thể thao

quốc gia và trung tâm vệ tinh tại các khu vực, địa phương phù hợp với điều kiện tự nhiên, cơ sở vật chất..., đáp ứng yêu cầu huấn luyện chuyên sâu và tổ chức thi đấu các môn thể thao thể mạnh, trọng điểm; được sắp xếp hợp lý về tổ chức bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đầu tư các trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao có quy mô, tiêu chuẩn chuyên ngành của công trình đạt cấp I, II, III đáp ứng

yêu cầu huấn luyện, giảng dạy và tổ chức thi đấu quốc tế, quốc gia.

Để thực hiện các mục tiêu, phương hướng nêu trên, Quy hoạch đưa ra 8 giải pháp thực hiện, gồm: giải pháp về cơ chế, chính sách; huy động và phân bổ vốn đầu tư; phát triển nguồn nhân lực; liên kết, hợp tác phát triển; giáo dục, tuyên truyền; hợp tác quốc tế; môi trường, khoa học và công nghệ; mô hình quản lý và phương thức hoạt động.

Tăng cường công tác thực thi pháp luật khi tham gia giao thông

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa, ứng xử khi tham gia giao thông, góp phần làm

cho hoạt động giao thông văn minh và an toàn hơn.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức) thiếu gương mẫu, vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, gây bức xúc trong nhân dân (Riêng trong năm 2023 và

Quý I-2024, lực lượng Công an đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và xác minh gửi thông báo về cơ quan, đơn vị quản lý đối với trên 7.600 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn).

Tại Chỉ thị 35/CT-TTg, ngày 17/9/2024 về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm, Thủ tướng yêu cầu:

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải xác định việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu của cán bộ trong chấp hành pháp luật về giao thông có ý nghĩa rất quan trọng để định hình lại thói quen chấp hành pháp luật, trước hết là pháp

luật giao thông, cũng như các quy định khác của pháp luật trong toàn xã hội.

Khi có thông báo của cơ quan chức năng về việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý vi phạm nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm, cơ quan quản lý cán bộ căn cứ quy định của pháp luật về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và quy định riêng của cơ quan, đơn vị phải thực hiện quy trình xử lý nghiêm theo quy định; việc xử lý phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, nghiêm minh, chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, nghiêm cấm việc bao che, giấu giếm khuyết điểm cho cán bộ, công chức, viên chức vi phạm và định kỳ hàng năm (trước ngày 15-10) trao đổi kết quả xử lý kỷ luật với cơ quan gửi thông báo vi phạm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xem xét trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng

đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có nhiều người vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu của lực lượng thực thi công vụ hoặc xử lý không nghiêm minh, chưa kịp thời cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý. Quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu trong chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và xử lý kỷ luật nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trong quá trình tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về giao thông phải tuân thủ tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, không chấp nhận việc can thiệp,

tác động để bỏ qua lỗi vi phạm; xử lý kỷ luật nghiêm đối với cán bộ không xử lý triệt để, bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình xử lý vi phạm hành chính về giao thông. Quá trình xử lý phải tiến hành xác minh, nếu người vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm phải được thông báo về cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ để xem xét, xử lý theo đúng quy định.

Đối với các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm giao thông liên quan đến nồng độ cồn gây tai nạn giao thông, có hành vi chống đối, gây rối trật tự công cộng, cản trở hoạt động thực thi nhiệm vụ của các lực lượng chức năng, phải khẩn trương củng cố hồ sơ, điều tra, phối hợp với các cơ quan Viện kiểm sát, Tòa án xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị này phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ tại địa phương. Trong đó, tập trung chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vinh dự, trách nhiệm và yêu cầu về tiên phong, gương mẫu trong chấp hành pháp luật về giao thông; đồng thời, vận động bạn bè, người thân chấp hành và không lợi

dụng uy tín, vị trí công tác để can thiệp vào việc xử lý vi phạm giao thông của các lực lượng chức năng, nhất là vi phạm nồng độ cồn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, gồm cả giám sát từ nhân dân về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương khi tham gia giao thông đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang.

Các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê phán trước công luận về hành vi vi phạm pháp luật giao thông của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là việc điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng đồ uống có cồn...

Tích cực triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014

của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách

xã hội ngày 3/10/2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Trong thời gian tới, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả hơn nữa các chủ trương, quan điểm của Đảng về CSXH theo Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới; tín dụng chính sách xã hội theo Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 theo Quyết định số 05/QĐ-TTg, ngày 4/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các

bộ, ngành liên quan khẩn trương: Xây dựng, trình ban hành các Nghị định về tổ chức, hoạt động của Ngân hàng CSXH trên cơ sở phát huy kết quả đạt được, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động và tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở; rà soát, hoàn thiện các quy định về hoạt động tín dụng chính sách nhằm tập trung nguồn lực, cải thiện cơ cấu nguồn vốn theo hướng ổn định, bền vững; cấp đủ vốn điều lệ, cấp bù lãi suất, phí quản lý, bảo đảm nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cho phép tăng hạn mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

Tạo điều kiện để Ngân hàng CSXH được tiếp cận nguồn vốn ODA và mở rộng các hình thức huy động vốn nhằm tăng cường nguồn lực để thực hiện mở rộng

đối tượng, nâng mức cho vay phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trong giai đoạn tới; nghiên cứu bổ sung chính sách hỗ trợ tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh kế cho người dân có mức sống trung bình, làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách về tín dụng, tài chính, lao động, tiền lương nhằm tạo điều kiện cho Ngân hàng CSXH có khả năng tự chủ, phát triển ổn định, lâu dài, bền vững, đủ năng lực để thực hiện hiệu quả hơn tín dụng CSXH nhưng phải phù hợp quy mô, khả năng quản trị rủi ro của Ngân hàng.

Các địa phương cần tiếp tục quan tâm cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH, nhất là nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội.

Ngân hàng CSXH tập trung ưu tiên nguồn vốn cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực dự báo, phân tích, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hiện đại hóa ngân hàng, nâng cao năng lực quản trị chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp để xây dựng đội ngũ cán bộ có uy tín, phong cách làm việc tiên tiến, hiện đại, tận tâm, tận tụy, gần dân, phục vụ người dân; tiếp tục phát huy truyền thống, kết quả đạt được, kinh nghiệm trong triển khai thực hiện, khắc phục những hạn chế, tồn tại, nỗ lực hơn nữa, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, đáp ứng sự tin tưởng của nhân dân, khẳng định được sứ mệnh và trách nhiệm xã hội to lớn trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân...□

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TÌNH HÌNH THẾ GIỚI

Kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ, Ireland, tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh, Tổng thống Ireland Michael D. Higgins và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có các chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ, Ireland, tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp (từ ngày 30/9 - 7/10/2024).

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ, Ireland, tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ và thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và

tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; đồng thời, thể hiện sự coi trọng cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Mông Cổ, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Ireland, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp và mong muốn nâng tầm, làm sâu sắc hơn các khuôn khổ hợp tác phù hợp với tình hình mới và lợi ích của các nước.

Với lịch trình hoạt động dày đặc ở Mông Cổ, Ireland, Pháp, Hội nghị cấp cao Pháp ngữ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn Việt Nam đã có gần 80 hoạt động phong phú, đa dạng trên cả bình diện song phương và đa phương. Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội các

nước đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chân thành, nồng hậu và chu đáo với nhiều biệt lệ, cho thấy sự coi trọng cao và đặc biệt của các nước đối với vị thế, uy tín của Việt Nam; thể hiện sự tin cậy chính trị sâu sắc giữa Việt Nam với các nước và mong muốn cùng thúc đẩy quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tạo nhiều dấu ấn lịch sử quan trọng trong quan hệ với 3 nước, thể hiện qua việc thông qua 3 Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ, Đối tác chiến lược lĩnh vực giáo dục đại học Việt Nam - Ireland, nâng cấp quan hệ Việt Nam - Pháp lên Đối tác chiến lược toàn diện; ký kết 20 văn kiện, trong đó có 7 văn kiện hợp tác với Mông Cổ trong các lĩnh vực an ninh, tư pháp, giao thông vận tải, giáo dục và hợp tác địa phương và 3 văn kiện hợp tác với Ireland về giáo dục đại học, chuyển đổi hệ thống

lượng thực, kinh tế, thương mại và năng lượng; với Pháp, gần 10 văn kiện hợp tác giữa chính phủ, bộ, ngành, địa phương hai nước đã mở ra những cơ hội hợp tác hai nước trong nhiều lĩnh vực mới.

Đặc biệt, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo mở Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương, đáp ứng mong mỏi của cộng đồng Việt Nam tại Ireland.

Tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, nhấn mạnh vai trò của các thể chế đa phương, trong đó có Pháp ngữ trong việc thúc đẩy hợp tác, ứng phó với các thách thức chung, cũng như tận dụng các cơ hội có được từ sự phát triển của khoa học, công nghệ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cùng lãnh đạo các nước Pháp ngữ thông qua “Tuyên bố Villers - Cotterêts” với cam

kết mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy chủ nghĩa đa phương vì hòa bình, hữu nghị, đoàn kết và phát triển bền vững. Tại Hội

ngị, Việt Nam được nhắc đến nhiều trong các thảo luận và được coi là hình mẫu phát triển trong Cộng đồng Pháp ngữ.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 - 45 và các Hội nghị cấp cao liên quan

Từ ngày 8 - 11/10/2024, dưới sự chủ trì của nước Chủ tịch ASEAN 2024 Lào, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 - 45 và các Hội nghị cấp cao liên quan với chủ đề "Tăng cường kết nối và tự cường ASEAN" đã diễn ra tại Thủ đô Vientiane, Lào. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự các hội nghị.

Hội nghị lần thứ 44 - 45 và các Hội nghị cấp cao liên quan diễn ra khi tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đạt kết quả tích cực, ghi nhận tỷ lệ thực hiện cao trên cả 3 trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội, đặc biệt là chính trị - an ninh đạt 99,6%. ASEAN duy trì đà tăng trưởng tích cực, tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn với tổng vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp năm 2023 là 230 tỷ USD,

đứng thứ hai sau Mỹ. Những kết quả trên góp phần củng cố nền tảng và tạo đà cho giai đoạn phát triển tiếp theo của ASEAN, hướng tới các mục tiêu về một Cộng đồng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm, gắn kết chặt chẽ, hợp tác sâu rộng hơn đến năm 2045.

Tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhấn mạnh, hiện khu vực ASEAN và các khu vực khác trên thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức, từ xung đột vũ trang cho đến những khó khăn về kinh tế - tài chính, biến đổi khí hậu và thiên tai, tội phạm xuyên quốc gia... trong khi tình hình địa chính trị và địa kinh tế vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Trước tình hình này, ASEAN cần phải kiên định quyền tự chủ, thắt chặt hợp tác để đối phó với những thách thức một cách

kip thời và hiệu quả, đồng thời tận dụng hiệu quả mọi cơ hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh, với việc Timor-Leste trở thành thành viên đầy đủ trong tương lai gần, ASEAN sẽ hội tụ tất cả các quốc gia Đông Nam Á, khẳng định mạnh mẽ sự đa dạng và tiềm năng to lớn của khu vực, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác mới với các đối tác.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ sự cảm kích trước những chia sẻ và sự ủng hộ của các nước ASEAN trong việc khắc phục hậu quả siêu bão Yagi gây ra ở các nước, trong đó có Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tình đoàn kết và tương thân tương ái tiếp tục là giá trị cốt lõi và cội nguồn sức mạnh của ASEAN. Với chủ đề ASEAN 2024 về “Thúc đẩy kết nối và tự cường”, Thủ tướng Chính phủ đề nghị, ASEAN cần lấy tự cường làm nền tảng để vươn tầm, lấy kết nối làm trọng tâm để bứt phá, và lấy đổi mới sáng tạo làm động lực để tiên phong dẫn dắt. Trên cơ sở đó,

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ các định hướng quan trọng cho ASEAN trong thời gian tới, đó là: (1) Tự cường và tự chủ chiến lược là nền tảng để ASEAN vững vàng trước mọi biến động, vượt qua mọi thách thức. ASEAN cần giữ vững vai trò trung tâm, độc lập, cân bằng và ứng xử có nguyên tắc trong triển khai quan hệ đối ngoại, mở rộng và đa dạng hóa quan hệ với các đối tác trên cơ sở bảo đảm hiệu quả, thực chất và cùng có lợi; (2) Thúc đẩy kết nối bên trong kết hợp với kết nối bên ngoài, kết nối công - tư, kết nối đa lĩnh vực, trong đó trọng tâm là kết nối hạ tầng, thể chế và con người là đột phá chiến lược cho ASEAN; (3) Đổi mới sáng tạo là sức bật và động lực chính cho ASEAN bắt kịp, tiến cùng và vượt lên với khu vực và thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thông báo, Việt Nam sẽ tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN năm 2025; khẳng định Việt Nam ủng hộ và phối hợp chặt chẽ cùng Malaysia trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2025

tiếp tục đạt thành quả mới, đánh dấu 10 năm hình thành Cộng đồng ASEAN. Là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam tiếp tục tham gia và có nhiều đóng góp quan trọng cho hợp tác ASEAN, đồng thời thể hiện sự hỗ trợ đặc biệt, thiết thực đối với Lào trong năm Chủ

tịch ASEAN 2024. Thông điệp chính của Việt Nam tại Hội nghị là khẳng định “thúc đẩy kết nối và tự cường” và dành ưu tiên cao nhất cho việc hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm; giữ vững lập trường, nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, các vấn đề quốc tế, khu vực.

Tình hình xung đột tại Trung Đông

Xung đột tại khu vực Trung Đông leo thang ngày càng rộng và khốc liệt. Đặc biệt là những xung đột, căng thẳng giữa Israel với Iran và lực lượng Hezbollah tại Li-băng. Quy mô và cường độ tấn công đáp trả giữa Israel và lực lượng Hamas, Hezbollah ở Li-băng và Yemen gia tăng. Những nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng tới nay vẫn bế tắc.

Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah đã leo thang lên mức độ nguy hiểm thời gian qua khi Israel tiến hành không kích khiến thủ lĩnh Hezbollah thiệt mạng đồng thời đưa binh sỹ vào miền Nam Liban. Sự kiện trên tiếp nối chuỗi các đợt tấn công của Israel nhằm vào Dải Gaza, Bờ Tây và Liban.

Không chỉ tại Dải Gaza, Israel cũng tiếp tục tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào Syria. Theo công bố của chính phủ Liban vào ngày 2/10, đã có hơn 1.000 người thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương; xung đột đã khiến khoảng 1,2 triệu người ở nước này phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, hơn 400.000 người đã tìm nơi ẩn náu tại quốc gia láng giềng Syria. Đây là chiến dịch tấn công lớn nhất mà Israel thực hiện nhằm vào khu vực miền Nam Liban kể từ năm 2006.

Trước những hành động trên của Israel, Iran cho rằng đây là những hành động diệt chủng; khẳng định sẽ đoàn kết và hỗ trợ Liban, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả các hành động

của Israel. Chính quyền Liban kêu gọi cộng đồng quốc tế, nhất là Hoa Kỳ, cần có những động thái can thiệp mạnh mẽ hơn để giảm leo thang, giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay; đồng thời, đề nghị các bên thực hiện nghiêm Nghị quyết 1701 năm 2006 về kêu gọi ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah và một số lực lượng dân quân Palestine tại đây, chỉ có quân đội của Chính phủ Liban và lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) được duy trì hiện diện quân sự tại miền Nam Liban.

Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực, quốc tế kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, tránh leo thang căng thẳng, khẩn trương đạt được lệnh ngừng bắn. Trong tuyên bố tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ) ngày 8/10, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo, Liban đang “trên bờ vực

của cuộc chiến tranh toàn diện”. Nga và Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình, khẳng định ủng hộ lập trường của Liban và lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường. Đài phát thanh Israel Kan đưa tin, Mỹ đang nỗ lực đạt được thỏa thuận với Israel để nước này không tấn công các mục tiêu của Iran nhằm tránh nguy cơ leo thang không kiểm soát được giữa hai quốc gia duy nhất có năng lực hạt nhân tại khu vực...

Theo các chuyên gia, những diễn biến tình hình khu vực Trung Đông đã khiến an ninh khu vực tiếp tục đối mặt với nguy cơ lan rộng, làm bùng phát làn sóng di cư, gây khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng; đồng thời, làm gia tăng bất ổn về an ninh, an toàn, tác động đến thương mại, vận tải, logistics, giá dầu tại khu vực và toàn cầu.

Kết quả rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Ngày 27/9/2024, trong khuôn khổ Khóa họp thường kỳ lần thứ 57, Hội đồng Nhân

quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua kết quả rà soát định kỳ phổ quát (UPR)

chu kỳ IV đối với Việt Nam.

Phiên họp của Hội đồng Nhân quyền do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Heidi Schroderus-Fox chủ trì. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt làm Trưởng đoàn, cùng với sự tham gia của Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, Tổ chức thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế tại Geneva, Thụy Sĩ và đại diện một số bộ, ngành liên quan. Phiên họp thu hút sự quan tâm, đăng ký tham dự của khoảng 90 đại diện các quốc gia, tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ (NGO) có quy chế tư vấn với Hội đồng - Kinh tế Xã hội LHQ (ECOSOC), trong đó có các tổ chức NGO của Việt Nam.

Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đã thông báo với Hội đồng Nhân quyền quyết định chấp thuận 271 trên tổng số 320 khuyến nghị các nước đưa ra tại Phiên đối thoại về báo cáo quốc gia vào tháng 5/2024, đạt tỷ lệ 84,7%, cao nhất trong 4 chu kỳ. Việt Nam tái khẳng định cam kết và chính sách nhất quán về bảo vệ và thúc đẩy

quyền con người và sự coi trọng đối với Cơ chế UPR và Hội đồng Nhân quyền. Trưởng đoàn Việt Nam khẳng định lập trường này được xây dựng trên cơ sở tiến hành xem xét, rà soát kỹ lưỡng các khuyến nghị với sự tham gia đầy đủ của các cơ quan liên quan. Dự kiến một Kế hoạch tổng thể để thực hiện các khuyến nghị này sẽ được xây dựng và triển khai với sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan trên tinh thần đối thoại và hợp tác.

Thông tin cập nhật cho Hội đồng Nhân quyền về tình hình bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam kể từ Phiên trình bày và đối thoại về Báo cáo quốc gia của Việt Nam (tháng 5/2024), Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt khẳng định, Việt Nam tiếp tục tăng cường khuôn khổ pháp luật về quyền con người, thông qua ban hành, sửa đổi một số văn bản luật quan trọng liên quan đến quyền con người, quyền công dân. Dù chịu tác động nặng nề của bão Yagi, đà tăng trưởng kinh tế tiếp tục được dự báo tích cực và ổn định, cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa

học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh là tiền đề vững chắc để bảo đảm quyền cho tất cả người dân. Bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương tiếp tục đạt được những bước tiến tích cực trong thời gian qua. Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt chia sẻ về chủ trương đặc xá 2024 cho hàng nghìn phạm nhân, tạo điều kiện để họ tái hòa nhập và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Đại diện các nước và nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc với những mất mát và thiệt hại sau bão tại Việt Nam; đồng thời đánh giá cao sự tham gia nghiêm túc của Việt Nam trong toàn bộ tiến trình UPR, nhất là việc chấp thuận các khuyến nghị với tỷ lệ cao và xây dựng kế hoạch triển khai bài bản. Hoan nghênh những nỗ lực và thành tựu ấn tượng của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, đặc biệt đặt trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ dịch bệnh, biến

đổi khí hậu, thiên tai, các đại biểu ghi nhận các tiến bộ mọi mặt ở Việt Nam về hoàn thiện thể chế, pháp luật về quyền con người, phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và quyền các nhóm dễ bị tổn thương. Nhiều nước khuyến khích Việt Nam phát huy kinh nghiệm và thực tiễn tốt trong triển khai các khuyến nghị UPR. Một số tổ chức phi chính phủ nhấn mạnh đã được tạo điều kiện tham gia đóng góp vào tiến trình UPR ở Việt Nam; chia sẻ rằng thông qua tham gia UPR đã có nhiều đề xuất của mình được Chính phủ tiếp thu và triển khai trên thực tiễn, nhất là trong bảo đảm bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, thúc đẩy phát triển bền vững.

Kết thúc Phiên họp, Hội đồng Nhân quyền đã đồng thuận quyết định thông qua kết quả Báo cáo UPR chu kỳ IV của Việt Nam, đánh dấu hoàn thành rà soát chu kỳ IV liên quan đến việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam và bước sang giai đoạn thực hiện các khuyến nghị. □

VĂN BẢN MỚI

Quyết định số 1013/QĐ-TTg, ngày 20/9/2024 lấy ngày 6/8 hằng năm là Ngày An ninh mạng Việt Nam

Quyết định nêu rõ: Ngày An ninh mạng Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về an ninh mạng quốc gia; nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của an ninh mạng. Đồng thời, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự hoạt động hiệu quả của công tác bảo đảm an ninh mạng.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT-DL, Bộ KH-CN, Bộ Quốc phòng, Bộ TT-TT, các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông Ngày An ninh mạng Việt Nam hằng năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Công an và

điều kiện thực tế của từng bộ, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp truyền thông Ngày An ninh mạng Việt Nam hằng năm tại bộ, ngành, địa phương. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội An ninh mạng Việt Nam, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, Hiệp hội Công nghệ thông tin Việt Nam, Hiệp hội Internet Việt Nam và các hiệp hội khác có liên quan chỉ đạo các tổ chức thành viên trực thuộc tham gia và tổ chức các hoạt động truyền thông Ngày An ninh mạng Việt Nam hằng năm.

Các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương thực hiện đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá về Ngày An ninh mạng Việt Nam; xây dựng các chương trình giới thiệu và tuyên dương các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp điển hình đã đi đầu trong việc triển khai công tác bảo đảm an ninh mạng; tổ chức truyền thông đối ngoại, quảng bá Ngày An ninh mạng Việt Nam ra nước ngoài. □

Thúc đẩy phong trào học tập suốt đời

XUÂN HƯƠNG

Những năm qua, cùng với cả nước, tỉnh Sóc Trăng luôn chú trọng phát huy mạnh mẽ phong trào xây dựng xã hội học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “Học không bao giờ ngừng. Học mãi để tiến bộ mãi. Càng tiến bộ, càng thấy cần phải học thêm”. Thông qua các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập đã đáp ứng nguyện vọng, mang lại lợi ích thiết thực cho mọi người và lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, trở thành phong trào sâu rộng, bền vững thực hiện lời dạy của Bác Hồ về học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân

Mong ước và phấn đấu suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dân tộc được độc lập, đất nước được hòa bình, tự do; mỗi người dân đều có cơm ăn, áo mặc, đều được học hành, để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn, to đẹp hơn. Bác đã từng căn dặn: “Học không bao giờ ngừng. Học mãi để tiến bộ mãi. Càng tiến bộ, càng thấy cần phải học thêm”.

Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, Đảng ta chủ trương xây dựng xã hội học tập. Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” đã khẳng định sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và yêu cầu “xác định xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của

toàn Đảng, toàn dân, là một mục tiêu cơ bản trong chiến lược chấn hưng và phát triển giáo dục của nước ta”.

Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” tiếp tục khẳng định: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội”...

Tại Quyết định số 1373/QĐ-TTg, ngày 30/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” với quan điểm chỉ đạo: Các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, cộng đồng dân cư và dòng họ, gia đình có trách nhiệm tạo các cơ

hội học tập công bằng và điều kiện thuận lợi để mọi người trong xã hội được tham gia học tập, nhất là các đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số và miền núi, người bị thiệt thòi, yếu thế trong xã hội.

Như chúng ta đã biết, xã hội học tập là một xã hội trong đó mọi người dân đều có nhu cầu và nghĩa vụ học tập; mọi người đều được tạo cơ hội và điều kiện học tập và mọi tổ chức, cá nhân đều có trách nhiệm tham gia đóng góp cho việc học tập của mọi người. Nhiệm vụ của xã hội học tập là làm cho mọi người, từ trẻ đến già đều cần thấy phải học tập và học suốt đời, xem học tập như là một nhu cầu tất yếu của cuộc sống. Trong xã hội học tập, quan niệm về học được mở rộng. Học không chỉ là học văn hóa mà còn phải học các kiến thức, kỹ năng khác để làm việc, để sáng tạo, để làm người, để sống tốt hơn, thích ứng với sự thay đổi của xã hội. Việc học không chỉ diễn ra trong nhà trường, mà còn diễn ra trong cuộc sống xã hội, tập thể, gia đình, bạn bè, học mọi lúc, mọi nơi, bằng mọi phương tiện.

Các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập luôn đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của mọi người, mọi nhà nên được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân và trở thành phong trào sâu rộng, bền vững. Có thể nói, việc xây dựng một xã hội học tập là cách tốt nhất để hạn chế các hành vi, hoạt động không lành mạnh, tác động rõ rệt đến tình hình đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong cộng đồng xã hội.

Lan tỏa mạnh mẽ

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội và cả cộng đồng trong tỉnh Sóc Trăng luôn tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng xã hội học tập, nhằm vun đắp truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc, góp phần quan trọng để các thế hệ người Việt Nam nâng cao trí tuệ, bản lĩnh, nuôi dưỡng khát vọng, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, thông qua Phong trào “Học không bao giờ ngừng” của các cấp hội khuyến học trong tỉnh đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng với

mục tiêu làm cho mọi người dân tùy theo điều kiện học tập thường xuyên, học tập suốt đời theo lời dạy của Bác Hồ.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng - Nguyễn Bá Nhiệm cho biết, các cấp hội khuyến học thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nhằm tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở rộng mặt trận khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và các mô hình học tập sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp gần 500.000 hội viên khuyến học (đạt tỷ lệ 39%); có 93.402 cán bộ, viên chức và người dân đăng ký xây dựng danh hiệu “Công dân học tập” (đạt 16,3%), 156.688 gia đình đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình học tập” (đạt 43%), 2.038 dòng họ đăng ký danh hiệu “Dòng họ học tập” (đạt 45,2%), 767 cộng đồng đăng ký danh hiệu “Cộng đồng học tập” (đạt 97%) và 923 đơn vị đăng ký danh hiệu “Đơn vị học tập” (đạt trên 99%). Trong 9 tháng năm 2024, toàn tỉnh đã vận

động và trao 65.801 suất học bổng các loại cho học sinh, sinh viên, với tổng số tiền trên 45,8 tỷ đồng; đồng thời vận động xây dựng 26 căn “Nhà khuyến học” cho học sinh khó khăn về nhà ở để các em yên tâm học tập tốt, với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 (từ ngày 1 - 7/10/2024). Với chủ đề “Phát triển Văn hóa đọc thúc đẩy học tập suốt đời”, hoạt động này hướng đến mục đích nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm, sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội đối với việc phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời. Theo đó, các đơn vị có liên quan tổ chức các hội sách để giới thiệu sách mới; các cuộc thi viết, vẽ, kể chuyện dựa trên sách báo để kích thích sự sáng tạo và yêu thích đọc sách, báo; phát động học sinh, học viên, sinh viên và mọi người dân quyền góp sách xây dựng tủ

sách lớp học cho các trường vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động thư viện trường học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tối ưu hóa nền tảng công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng hoạt động thư viện; giới thiệu, nhân rộng các mô hình quản lý, tổ chức các hoạt động thư viện trường học tiêu biểu, điển hình; đẩy mạnh dịch vụ thư viện lưu động tại các địa phương, nhất là ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn...

Có thể nói, việc xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời luôn là vấn đề đặc biệt cần quan tâm thúc đẩy trong thời đại hiện nay. Bởi đây chính là điều kiện cần thiết góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước. Tin tưởng rằng, với sự tham gia, hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, phong trào xây dựng xã hội học tập sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ, góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. □

Nhà giáo ưu tú Huỳnh Thị Duyệt:

Tám gương nhà giáo yêu nghề, dạy giỏi

HUỖNH NHƯ

Trong đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trường Trung học cơ sở Phú Tân (xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) có rất nhiều thầy, cô giáo tận tâm, giỏi nghề. Trong đó, phải nhắc đến cô giáo Huỳnh Thị Duyệt là một trong những tám gương nhà giáo tiêu biểu, giàu nhiệt huyết, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường, được đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh tin yêu, quý mến.

Cô Huỳnh Thị Duyệt sinh ra trong một gia đình nông dân thuộc xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Với niềm mơ ước, đam mê đặc biệt với nghề giáo từ thời niên thiếu đã dẫn dắt cô theo học ngành sư phạm Sử - Địa. Tốt nghiệp năm 1999, cô được phân công đến công tác tại Trường Trung học cơ sở Phú Tân từ đó cho đến nay.

Bằng lòng nhiệt huyết, yêu nghề, mến trẻ và tinh thần

vượt khó, nhiều năm qua cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều năm gắn bó với nghề, cô để lại niềm yêu mến, cảm phục đối với đồng nghiệp bởi là một giáo viên có chuyên môn nghiệp vụ sư phạm vững vàng, có nhiều cải tiến, đổi mới về phương pháp dạy học. Trong đó, đáng ghi nhận là cô đã có những sáng kiến đạt cấp tỉnh như: “Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực giúp nâng cao chất lượng trong dạy học Lịch

sử lớp 9”, “Biện pháp giáo dục học sinh cá biệt lớp 9 ở trường Trung học cơ sở Phú Tân”. Bên cạnh đó, để giúp học sinh có những bài học hay và được mở rộng, nâng cao kiến thức, cô đã không ngại thức đêm bên những trang giáo án. Với học sinh khá, giỏi cô động viên, khuyến khích các em phát huy hết năng lực của bản thân để tự tìm tòi, sáng tạo. Với những học sinh chưa thật tốt, cô dành nhiều thời gian kèm cặp, giúp đỡ các em tiến bộ. Vì thế, cô được các thế hệ học sinh yêu quý, phụ huynh tin tưởng khi giao con em cho cô dạy dỗ.

Không chỉ quan tâm dạy kiến thức cho học sinh trên lớp, cô còn sát sao với hoàn cảnh gia đình của từng em, từ đó nắm bắt tâm lý học sinh để tìm ra biện pháp giáo dục phù hợp. Cùng với việc dạy chữ, cô còn đặc biệt quan tâm tới việc dạy người. Trong công tác chủ nhiệm, cô luôn có sự sáng tạo, gần gũi học sinh. Chính vì vậy mà lớp cô chủ nhiệm luôn có nề nếp tốt. Những giờ sinh hoạt lớp,

cô thường cho học sinh trao đổi, phát biểu, cũng như thông qua những tình huống, câu chuyện có thật để giáo dục các em về ý chí, nghị lực, niềm tin, nhân cách, đạo đức để trở thành một người tốt. Bên cạnh đó, cô còn vận động nhà hảo tâm hỗ trợ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn về dụng cụ học tập, sách giáo khoa, đồng phục, xe đạp, học bổng... để các em có điều kiện đến trường, yên tâm nỗ lực học tập tốt. Qua đó, góp phần làm giảm tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng và khuyến khích phong trào học tập trong xã hội.

Chia sẻ về kinh nghiệm dạy học của mình, cô Huỳnh Thị Duyệt chân tình: “Trong giảng dạy bộ môn tôi luôn chú ý vấn đề phân hóa học sinh, bài dạy đi từ dễ đến khó để từ đó phát hiện ra những học sinh có năng khiếu, nổi trội, nhằm tạo nguồn bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử, Địa lý. Đối với công tác chủ nhiệm tôi quan tâm tới từng em học sinh trong lớp và giữ mối liên hệ tốt với

phụ huynh học sinh, trao đổi thường xuyên về tình hình học tập của các em trên lớp”.

Được Ban Giám hiệu nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử, Địa lý, cô đã giúp nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh. Riêng bản thân cô còn tham gia rất nhiều hội thi, cuộc thi. Trong đó, tại Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện Châu Thành cô đã đạt được giải nhất và tiếp tục đạt giải nhì tại Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh; đạt giải A Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức năm 2021...

Nhận xét về cô Huỳnh Thị Dục, cô Hồng Thị Kim Xuyên - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phú Tân cho biết: “Không chỉ là một giáo viên giỏi chuyên môn, cô Dục còn chủ động tìm tòi,

học hỏi và linh hoạt trong đổi mới đánh giá học sinh; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của ngành giáo dục và của địa phương tổ chức, phát động. Trong quá trình công tác, cô Dục luôn đoàn kết trong đơn vị và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, cô là một trong những giáo viên dạy giỏi của nhà trường hiện nay”.

25 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, cô Huỳnh Thị Dục đã đạt được rất nhiều danh hiệu, thành tích đáng ghi nhận, gồm 18 lần đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở, 6 lần nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Đặc biệt, mới đây cô vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen “Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2021 - 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc”. Những đóng góp của cô Huỳnh Thị Dục thật đáng biểu dương và trân trọng. □

Ngày hội của tinh thần

ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

HÔNG PHÚC

Diễn ra sôi nổi, phấn khởi trong tháng 11 tại 772 khu dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2024 đã tiếp tục góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư; qua đó khẳng định vai trò của cộng đồng dân cư trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2024 hướng đến mục tiêu tiếp tục tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam trong thời kỳ mới. Diễn ra nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11, tại các nơi tổ chức ngày hội đều dành thời gian ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của

MTTQ Việt Nam; vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Bên cạnh đó, việc tổ chức ngày hội cũng gắn với việc cổ động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư và các cuộc vận động do MTTQ phát động. Theo đó, các khu dân cư đã đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động và đề ra biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện trong thời gian tới; triển khai thực hiện các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” và các cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” và các phong trào, các cuộc vận động của các tổ chức thành viên

MTTQ. Qua đó, tạo động lực xây dựng và phát triển các khu dân cư an toàn, lành mạnh, văn minh, giàu đẹp.

Nối tiếp tinh thần từ những năm trước, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm nay diễn ra sôi nổi, rộn ràng với hai phần chính, gồm phần lễ và phần hội. Tại các khu dân cư, ngày hội đã được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, đại diện gia đình chính sách. Ngoài ra, ngày hội cũng nhận được sự quan tâm tham dự của các vị chức sắc, chức việc trong các tôn giáo; cá nhân tiêu biểu đang sinh sống tại khu dân cư; các doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động hỗ trợ, đóng góp cho cộng đồng dân cư; nhân dân ở khu dân cư; cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang các cấp đóng trên địa bàn; đại diện các

hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trong ngày hội. Riêng tại 11 khu dân cư điểm chỉ đạo của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh đã dành thời gian đến cùng chung vui nhân dân trong ngày hội.

Theo nhận định của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tại các khu dân cư, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” có phần lễ được tổ chức trang trọng, với nội dung chủ yếu như ôn lại truyền thống 94 năm MTTQ Việt Nam trong suốt quá trình cách mạng xây dựng và bảo vệ đất nước; báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội; kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; tổng kết một năm thực hiện Cuộc

vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Cuộc vận động năm 2025; đánh giá kết quả thực hiện Quy ước khu dân cư; trao đổi, thảo luận của đại biểu đến dự gắn với chủ đề ngày hội; khen thưởng tập thể, cá nhân có sự đóng góp tích cực trong năm; phát biểu chỉ đạo của cấp ủy... Đối với phần hội được tổ chức với nhiều nội dung, hoạt động sôi nổi, sinh động, thiết thực, như tặng “Nhà Đại đoàn kết”; trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, thi đấu thể thao. Bên cạnh đó còn có các hoạt động trưng bày, triển lãm gian hàng giới thiệu các sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, quảng bá du lịch địa phương, du lịch cộng đồng...

Đáng ghi nhận, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2024 tại 772 khu dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trong đó, nhiều khu dân cư đã có hình thức tổ chức phong phú, thích hợp với điều kiện, hoàn cảnh của khu dân cư và được cộng đồng dân cư hưởng ứng và nhiệt tình tham gia; qua đó tạo không khí đầm ấm, vui tươi, phấn khởi, gắn kết tình nghĩa xóm làng. Mỗi khu dân cư xây dựng chủ đề ngày hội phù hợp với thực tiễn địa phương, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tích cực, tiêu biểu đã làm cho “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” càng trở nên có ý nghĩa thiết thực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư cùng nhau chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động. Đặc biệt, thông qua các hoạt động của ngày hội, một số khu dân cư

đã huy động được sự ủng hộ về vật chất và tinh thần của những người con xa quê, các doanh nghiệp và nhân dân cùng góp sức xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, các công trình công cộng, công trình phục vụ dân sinh ở địa phương.

Từ thực tế có thể khẳng định, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2024 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công. Ngày hội đã tạo được mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân; thắt chặt tình đoàn kết toàn dân tộc trong các khu dân cư; phát huy vai trò MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân; củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị để xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, ấm no, hạnh phúc; xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. □

An Hiệp chung sức xây dựng *xã nông thôn mới kiểu mẫu*

THIÊN TƯỜNG

Sau khi được tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023, An Hiệp tiếp tục nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2024-2030. Sau gần một năm nỗ lực, đến nay xã đã gặt hái được những kết quả tích cực, hứa hẹn sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm nay.

Nâng chất các tiêu chí

Bắt tay vào xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu nhằm làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân chuyển đổi ý thức, cùng chung tay tạo dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp, xã An Hiệp của huyện Châu Thành còn tập trung nỗ lực làm tốt

nhiều nội dung khác ngay từ đầu năm 2024.

Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của xã xác định là tranh thủ nguồn vốn của Trung ương, tỉnh và huyện để tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tăng mức hưởng thụ trực tiếp cho người dân nông thôn, quá trình thực hiện đảm

bảo nguyên tắc tập trung dân chủ “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”. Đồng thời, phát huy nguồn lực cộng đồng dân cư, vận động nhân dân làm mới và sửa chữa các tuyến đường ngõ xóm để thuận tiện đi lại và phát triển kinh tế. Để nâng cao thu nhập cho người dân, xã tập trung vận động và hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo hướng tập trung, có giá trị kinh tế cao gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó chủ lực là cây lúa và chăn nuôi bò. Ngoài ra, xã còn vận động phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, xây dựng các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp để cung ứng và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân, xây dựng và nhân rộng mô hình tổ hợp tác và hợp tác xã điển hình tiên tiến có liên kết sản xuất gắn kết với tiêu thụ; thường xuyên làm tốt công tác thủy lợi để đảm bảo phục vụ sản xuất của người dân.

Tăng cường công tác giảm nghèo, xã còn phối hợp với huyện triển khai mở các lớp đào tạo nghề nông thôn, giới thiệu việc làm cho lao động nhàn rỗi nhằm giảm dần tỷ lệ lao động nông nghiệp tại các địa phương; vận động người dân tham gia mua bảo hiểm y tế tự nguyện, nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh cho nhân dân, nhất là đối tượng bảo hiểm y tế..., góp phần đạt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều của xã năm 2024 đạt từ 0,5 - 1%, trong đó giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer đạt 0,5%.

Để nâng chất cảnh quan môi trường, xã vận động nhân dân đăng ký sử dụng nước sạch và thực hiện tốt Cuộc vận động “5 không, 3 sạch”; hướng dẫn hộ dân xử lý rác thải; bố trí các điểm thu gom chai lọ thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng và hướng dẫn biện pháp xử lý không gây tác động đến môi trường; hỗ trợ thành lập các câu lạc bộ tổ chức dọn dẹp vệ sinh

trong ấp; phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chưa đảm bảo môi trường; vận động nhân dân thường xuyên cắt tỉa hàng rào cây xanh để tạo cảnh quan môi trường.

Một nội dung quan trọng khác đó là cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong và lễ lối làm việc khoa học, hiệu quả, công khai, dân chủ; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát. Song song đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; vận động toàn dân tham gia phòng, chống và tố giác tội phạm; thường xuyên tuần tra để kịp thời ngăn ngừa các

loại tội phạm và đảm bảo về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tín hiệu khả quan

Là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, nên An Hiệp cũng gặp nhiều thuận lợi trong công tác xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, hướng dẫn, hỗ trợ của tỉnh, huyện và sự quyết tâm của cả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, thì xã còn có các điều kiện khác khi cơ sở hạ tầng được đầu tư nhiều năm liền đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn rõ rệt, hàng hóa nông sản được lưu thông thuận tiện, tiểu thủ công nghiệp phát triển. Cùng với đó, người dân quan tâm chuyển đổi cây trồng, vật nuôi được theo hướng nâng cao giá trị để tăng thu nhập đã làm cho đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên; cơ sở vật chất y tế, giáo dục, văn hóa được quan tâm đầu tư và ngày càng phát huy hiệu

quả; công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, công tác giảm nghèo được quan tâm theo hướng giảm nghèo bền vững, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế vượt kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, là xã có nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp và còn nhiều khó khăn, nên để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là thách thức không nhỏ đòi hỏi sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn xã. Vì vậy, trong những tháng đầu năm nay, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và ban giám hiệu các trường học đã quan tâm chỉ đạo kịp thời và xem đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Thông qua tuyên truyền, người dân đã nâng cao được nhận thức và ý thức được trách nhiệm của mình trong việc tham gia thực hiện đạt 12 tiêu chí hộ văn hóa nông thôn

mới và 7 tiêu chí ấp văn hóa nông thôn mới, như trồng hoa, cây xanh, lắp đèn chiếu sáng, làm hàng rào, sửa chữa nhà ở, đăng ký thu gom rác, tham gia bảo hiểm y tế...

Để đẩy mạnh Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, UBND xã đã ban hành kế hoạch “20 ngày, đêm xây dựng tuyến đường kiểu mẫu” và mỗi ấp có 1 tuyến đường kiểu mẫu, qua đó đã được người dân đồng tình hưởng ứng, giúp xã hoàn thành kế hoạch đề ra. Đồng thời, xã cũng tập trung vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn bức xúc về nhà ở, chỉnh trang lại nhà ở khang trang, sạch đẹp. Đáng chú ý, xã đã vận động xã hội hóa xây dựng được 2 cây nông thôn với kinh phí gần 500 triệu đồng và sửa chữa đường giao thông với kinh

phí 150 triệu đồng, góp phần làm cho hạ tầng cơ sở của xã ngày thêm đồng bộ.

Với nhiều giải pháp đồng bộ và sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã góp phần làm cho diện mạo của xã An Hiệp hôm nay thay đổi rõ nét. Đến An Hiệp hôm nay, điều dễ nhận thấy là những tuyến đường liên ấp, liên xã được trải nhựa và bê-tông, trong đó có 2 tuyến đường xã sáng - xanh - sạch - đẹp dài hơn 12km; cùng với đó là các công trình phúc lợi, trường học, Trạm Y tế được xây dựng khang trang... Với sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự nỗ lực vươn lên của người dân đã làm cho thu nhập của người dân nâng lên, đến cuối năm 2023 là 68 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm đáng kể. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị đạt tiêu chí đề ra.

Theo nhận định của UBND xã An Hiệp, qua phát

động, người dân đã tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện các nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, thể hiện ở việc tất cả 7 ấp của xã đều đăng ký thực hiện “Thôn, tổ dân phố văn hóa” và có 4.210/4.235 đăng ký “Gia đình văn hóa”, đạt 99,4%. Điều này cho thấy, người dân đã nâng cao được nhận thức và ý thức được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chương trình, nhất là trong việc nâng cao tổ chức phát triển sản xuất và đóng góp ngày công lao động, tiền bạc, hiến đất đai để xây dựng cơ sở hạ tầng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Tin tưởng rằng, với những thành quả đã đạt được, cùng tinh thần quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, An Hiệp sẽ hoàn thành kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm nay, làm nền tảng để nông thôn mới của xã ngày thêm phát triển phồn vinh, hạnh phúc. □

Phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu

CHÍ CƯỜNG

Với kết quả khả quan của công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) 9 tháng năm nay, ngành Thuế có cơ sở để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024 và phấn đấu cùng toàn ngành Tài chính vượt trên 10% dự toán. Để đạt được kết quả này, ngành Thuế đã đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm cụ thể để các địa phương tập trung triển khai quyết liệt trong những tháng cuối năm.

Theo nhận định của Tổng cục Thuế, trong 9 tháng năm nay, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội có những khó khăn và thuận lợi đan xen, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát chặt chẽ của Quốc hội, cùng với việc kịp thời ban hành các quyết sách, sự chỉ đạo, điều hành sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự nỗ lực của

các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội và thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong đó, thu NSNN 9 tháng ước đạt 82,7% so dự toán, tăng 7,1% so cùng kỳ năm trước.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2024 và phấn đấu cùng toàn ngành Tài chính vượt trên 10% dự

toán, đảm bảo hoàn thành phương án đánh giá thu năm 2024 mà UBND các tỉnh/thành phố đã báo cáo Quốc hội, tạo tiền đề triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2025 và nhiệm vụ tài chính ngân sách giai đoạn 2021-2025, trong 2 tháng cuối năm, Tổng Cục Thuế chỉ đạo các cục thuế các tỉnh, thành phố cần tập trung triển khai quyết liệt các nhóm nhiệm vụ trong tâm. Cụ thể là tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP và Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 21/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về “Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”; tổ chức triển khai thực hiện tốt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; qua đó góp phần tăng thu cho NSNN, phấn đấu hoàn thành nhiệm

vụ thu NSNN năm 2024, năm 2025 và nhiệm vụ tài chính ngân sách giai đoạn 2021-2025.

Tổng Cục Thuế chỉ đạo, trong quá trình quản lý thu phải nắm chắc diễn biến Cục thuế, Bộ Tài chính và những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để hỗ trợ kịp thời theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn tăng thu cho NSNN. Tăng cường các giải pháp thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, thu hồi nợ thuế quyết liệt. Rà soát, đơn đốc nộp kịp thời vào NSNN đối với các khoản thuế, tiền thuế đất đã được gia hạn theo Nghị định 64/2024/NĐ-CP và Nghị định 65/2024/NĐ-CP khi hết thời gian gia hạn.

Tăng cường quản lý, khai thác tăng thu từ hoạt động kinh doanh thương mại

điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, đặc biệt là trong thời gian trước Tết dương lịch và Tết nguyên đán. Tiếp tục quản lý chặt chẽ doanh thu, chi phí của từng người nộp thuế qua phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử, phát hiện; giám sát chặt chẽ những trường hợp có dấu hiệu bất thường giữa doanh thu và chi phí kê khai hóa đơn của người nộp thuế; tổ chức kiểm tra kịp thời đối với những trường hợp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơn triển khai các biện pháp nghiệp vụ theo chỉ đạo của Tổng Cục Thuế tại Công văn số 1669/TCT-QLRR, ngày 10/5/2023 và Công văn số 1415/TCT-QLRR, ngày 5/4/2024 để thu đúng, đủ các khoản thu phát sinh theo quy định của pháp luật thuế, chống thất thu cho NSNN. Đẩy mạnh việc triển khai hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, nâng cao hiệu quả

quản lý thuế. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho các cấp có thẩm quyền khẩn trương xử lý các vướng mắc về thủ tục, về giá để khai thác tăng thu đối với các nguồn thu đất đai, tài nguyên, khoáng sản,... bù đắp các khoản hụt do tác động của chính sách. Tuyệt đối không vì áp lực cân đối ngân sách mà ứng, ép nguồn thu năm 2024 gây khó khăn cho doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo về tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính trong quản lý NSNN.

Đối với tỉnh Sóc Trăng, trong thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, đến tháng 10 năm nay, tỉnh đã thực hiện đạt trên 90% dự toán năm và đang triển khai các giải pháp thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu năm 2024. So với dự toán, có 9/16 khu vực, khoản thu, sắc thuế đã hoàn thành dự toán năm, bao gồm: Các khu vực sản xuất, kinh doanh, thuế thu nhập

cá nhân đạt, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu tiền cho thuê đất và thuê mặt nước, thu từ hoạt động xổ số... Có nhiều nguyên nhân để đạt kết quả khả quan trên, trong đó có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với công tác thu NSNN; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp; cùng với sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế. Cùng với đó, các dự án điện gió đi vào vận hành thương mại, các mỏ cát làm vật liệu xây dựng cho Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đã đóng góp đáng kể cho nguồn thu NSNN trong năm 2024.

Trong 2 tháng cuối năm, ngành thuế Sóc Trăng tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, tập trung triển khai các biện pháp quản lý thu; tập

trung triển khai đầy đủ các giải pháp của Chính phủ, Bộ Tài chính về triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2024; chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương trong điều hành quản lý tốt các nguồn thu ngân sách. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách; đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế và có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh. Qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả; kiến nghị với UBND chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách, đảm bảo thu NSNN đạt và vượt chỉ tiêu năm 2024 đã đề ra. □

Hưởng ứng

Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày 9-11 hằng năm được chọn là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật; nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật trong xã hội, văn hóa pháp lý cho mỗi cá nhân trong cộng đồng. Qua đó, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng để tất cả các ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật.

Để triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND, ngày 29/12/2023 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024. Trong đó, lồng ghép nội dung triển khai thực hiện Ngày Pháp luật; hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh gắn với việc triển khai thi hành Hiến pháp, pháp luật và thực hiện

các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhằm tạo các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật, UBND tỉnh đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2024”, thời gian thi từ ngày 1/7 đến hết ngày 8/9/2024 với 5 đợt thi gồm 10 tuần thi. Cuộc thi đã tạo hiệu ứng tích cực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút 26.820 người là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và người dân trong tỉnh tham gia, với 356.942 lượt thi. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao

giải chung cuộc cho 8 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc, gắn với tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua hình thức treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại một số tuyến đường trung tâm TP.Sóc Trăng; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng thực hiện phóng sự “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11” và các chương trình phỏng vấn, tọa đàm tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật phát sóng trên sóng truyền hình thông qua chuyên mục “Pháp luật - Cải cách hành chính”. Ngoài ra, tạo biểu ngữ khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và thực hiện đăng tải thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới, quan trọng có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (<http://pbgdpl.soctrang.gov.vn>) và Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (<http://sotuphap.soctrang.gov.vn>).

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các đơn vị, địa phương trong tỉnh căn cứ điều kiện thực tiễn đã tích cực, chủ động, linh hoạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với hình thức đa dạng như: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam; tọa đàm, giao lưu, trao đổi, thảo luận về các nội dung pháp luật; nghiên cứu tài liệu qua Tủ sách pháp luật; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội thi tìm hiểu pháp luật, treo các băng rôn hưởng ứng Ngày Pháp luật, lồng ghép với các buổi sinh hoạt của cơ quan, đơn vị, đoàn thể.

Với những hoạt động thiết thực trên đã góp phần khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội; tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

SỞ TƯ PHÁP

Tích cực đóng góp xây dựng Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi

Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) số 25/2008/QH12 được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 14/11/2008. Sau 15 năm triển khai thi hành, Luật đã thực sự đi vào cuộc sống. Đến nay, toàn quốc đã có hơn 93,3 triệu người tương ứng 93,35% dân số tham gia BHYT; qua đó khẳng định tính đúng đắn, phù hợp của chính sách BHYT theo nguyên tắc chia sẻ rủi ro, là cơ chế bảo đảm nguồn tài chính cho nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh những vướng mắc, bất cập, hạn chế cần được điều chỉnh đã được nêu rõ trong Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Luật BHYT. Vì vậy, với vai trò là cơ quan trực tiếp thực hiện chính sách BHYT, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã chủ động phát hiện những khó khăn, vướng mắc; đồng thời nghiên cứu, đề xuất nhiều giải pháp sửa đổi, bổ

sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHYT. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia, thụ hưởng chính sách được nâng cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân.

Những đóng góp cụ thể của BHXH Việt Nam trong quá trình xây dựng Luật BHYT sửa đổi. Trong đó, BHXH Việt Nam chủ động, tích cực tham gia xây dựng dự thảo Luật BHYT, với nhiều ý kiến đóng góp xuất phát từ thực tiễn triển khai, đã được Bộ Y tế tiếp thu, đưa vào dự thảo Luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đề xuất mở rộng diện bao phủ BHYT, cụ thể là đề xuất bổ sung vào dự thảo Luật các nhóm đối tượng sau: (1) Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ được NSNN đóng BHYT; (2) Người dân tộc thiểu số thoát khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được NSNN hỗ trợ 70% mức đóng BHYT; (3) Nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh; (4) Người thuộc hộ gia đình thoát nghèo; (5) Người cao tuổi từ đủ 65 tuổi trở lên đến dưới 75 tuổi được NSNN hỗ trợ đóng BHYT.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam chủ động Đề xuất mở rộng phạm vi quyền lợi BHYT: Hướng đến việc đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người bệnh có thẻ BHYT, BHXH Việt Nam đề xuất: (1) Sửa đổi, bổ sung khái niệm, nội dung giám định BHYT; (2) Cho phép người bệnh mắc một số bệnh nặng, hiểm nghèo được điều trị trái tuyến, không cần giấy chuyển viện; (3) Thanh toán BHYT đối với các trường hợp điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt cho người dưới 18 tuổi; (4) Bổ sung quy định trách nhiệm của Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc đảm bảo đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư y tế cho người bệnh có thẻ BHYT; (5) Bổ sung quy định cơ chế hoàn trả chi phí mua thuốc, vật tư y tế cho người bệnh trong trường hợp cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh thiếu thuốc, vật tư y tế do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng. Ngoài ra, BHXH Việt Nam còn đề xuất tăng cường trách nhiệm của Bộ Y tế trong quản lý quỹ BHYT; đề xuất duy trì quyền kiểm tra việc sử dụng quỹ BHYT của BHXH Việt Nam; phân tích, chỉ ra các bất cập trong công tác thanh, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Sự tham gia chủ động, tích cực trong quá trình xây dựng Luật BHYT sửa đổi thể hiện rõ trách nhiệm, quan điểm của BHXH Việt Nam trong hoàn thiện chính sách với mục tiêu tăng cường, đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia, thụ hưởng BHYT, hướng đến chăm sóc sức khỏe toàn dân. Những đóng góp thiết thực, xuất phát từ thực tiễn triển khai và am hiểu sâu sắc về chính sách BHYT của BHXH Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên một Luật BHYT sửa đổi toàn diện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh của người dân trong tình hình mới. □

BHXH VIỆT NAM

THÔNG BÁO NỘI BỘ

Chịu trách nhiệm xuất bản

LÂM TẤN HÒA

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ban Biên tập

LÂM SÁCH

VÕ KIM ANH

NGUYỄN THỊ AN DAO

Trình bày

NGUYỄN THỊ AN DAO

Ảnh bìa

HUỖNH NHƯ

Trụ sở

247 Nguyễn Trung Trực, TP.Sóc Trăng

ĐT: 0299. 3620258

Email: trungtambtgst@gmail.com

In tại Cty Cổ phần In Sóc Trăng. Số lượng 4.300 quyển.

Giấy phép xuất bản số 01/GP.XBBT-STTTT

do Sở Thông tin và Truyền thông Sóc Trăng cấp ngày 14-5-2024.

Kỳ hạn xuất bản: 01kỳ/tháng. In xong và nộp lưu chiểu tháng 11-2024.